



Nakita ko si `Ammar bin Yaser-kalugdan siya ni Allah-na nagsagawa ng Wudhu, pinaghiwa-hiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya, Sinabi sa kanya: o Ngsabi siya: Sinabi ko sa kanya:- Pinaghihiwalay mo ba [sa paghugas] ang balbas mo? Nagsabi siya:(At ano naman ang pumipigil sa akin? tunay na nakita ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pinaghihiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya))

Ayon kay Hssan bin Bilal-siya ay nagsabi: Nakita ko si `Ammar bin Yaser-kalugdan siya ni Allah-na nagsagawa ng Wudhu, pinaghiwa-hiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya, Sinabi sa kanya: o Ngsabi siya: Sinabi ko sa kanya:- Pinaghihiwalay mo ba [sa paghugas] ang balbas mo? Nagsabi siya:(At ano naman ang pumipigil sa akin? tunay na nakita ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pinaghihiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya))

[Tumpak] [Isinalaysay ito ni Imām Ibnu Mājah - Isinaysay ito ni At-Tirmidhīy]

Ipinapahayag ni Hassan bin Bilal na nakita niya si `Ammar bin Yaser na pinaghihiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya sa pagsasagawa ng Wudhu, Tinanong siya tungkol sa paghihiwalay [sa paghugas] ng balbas sa pagsasagawa ng Wudhu, Para bang namangha siya sa larawang ito ,kung saan ay hindi niya ito nalaman noon, maliban sa oras na nakita niya si `Ammar bin Yaser na ginagawa ito." At ano ang pumipigil sa akin? Tunay na nakita ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pinaghihiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya" Sinagot siya ni `Ammar-malugod si Allah sa kanya-Na walang pumipigil sa kanya sa paghihiwalay [sa paghugas ng balbas] niya, at Tunay na nakita ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na ginagawa ito. Ang paghihiwalay [sa paghugas] ng balbas ay may dalawang paglalarawan: Ang Una:Ang kumuha ng sapat na tubig, at ilalagay niya ito sa dulo niya, at kukuskusin niya ito hanggang sa mapaghihiwalay niya [sa paghugas] ito. Ang pangalawa:Ang kumuha ng sapat na tubig, at paghihiwalayin niya [sa paghugas ang balbas niya] gamit ang mga daliri niya tulad ng suklay.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

